



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
11 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผจก.รายวัน, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เชิญชวนให้แพทย์ที่ไม่เห็นด้วยกับมติ คกก.วัตถุอันตราย ร่วมกันลงชื่อพร้อมระบุสังกัดหน่วยงานผ่าน <https://forms.gle/SEgLKuEnror4ydx6> เพื่อรวบรวมเสนอ นายกฯ พิจารณาทบทวมติคกก.วัตถุอันตราย โดยจะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 ธ.ค. แต่อาจยืดเวลาถึง 21 ธ.ค. และภายใน เดือนมี.ค. มหาวิทยาลัย 9 แห่งในประเทศไทย จะร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. และสสส. มีชุดตรวจราคาถูกสำหรับ ประชาชนใช้ตรวจผัก ผลไม้ ไร้ผลใน 10 นาที นอกจากนี้ change.org ยังให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนมติยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี ล่าสุดมีผู้เข้าลงชื่อแล้ว 52,577 คน จากเป้าหมาย 75,000 คน ทั้งนี้ ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกถึงสิ่งที่ทำมา กว่า 2 ปี สิ่งที่ได้ขมขื่นนี้ คือ 1.การใช้พ.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ดำเนินการ หากมีรายงานผู้ได้รับผลกระทบ ดังนั้น สธ.ต้องเร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังคนที่รับผลกระทบทางสุขภาพ 2.พยายามผลักดันให้มี ผลผลิตทางอาหารที่ปลอดภัย 3.การผลักดันติดฉลากผลิตภัณฑ์แสดงแหล่งผลิตที่ใช้สารเคมีหรือไม่ 4.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ทำชุดตรวจประเมินพาราควอต ไกลโฟเซต และสารเคมีฆ่าแมลง ให้ผู้บริโภคตรวจสอบ

## ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอสรุปว่า ระบบหลักประกันสุขภาพไทยประสบผลสำเร็จจากการปลุกปั้นของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และได้รับการ สนับสนุนจาก ศ.แอนน์ มิลส์ ศาสตราจารย์ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และ รองผอ. London School of Hygiene and Tropical Medicine ภายใต้มหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยมี เสถียรภาพและเดินหน้าได้รวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ เป็นเพราะความกล้าหาญของรัฐบาลที่ตัดสินใจใช้เงินภาษีดูแลสุขภาพของ ประชาชนเกือบทั้งประเทศ และในอนาคตอันใกล้ไทยจะต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ ต้องวางแผนระบบให้มีความสมดุลระหว่าง การให้บริการที่รพ.กับการทำให้คนดูแลตนเองที่บ้านได้ อาจทำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือสนับสนุนให้ สมาชิกในครัวเรือนช่วยดูแลกันและกัน เน้นการป้องกันโรค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า มติในการประชุมสมัชชา สหประชาชาติ วันที่ 12 ธ.ค. 2560 ได้รับรองให้วันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล เพื่อผลักดัน ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตระหนักถึงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อดูแลสุขภาพประชากรในประเทศของตน โดยในปี 2562 องค์การอนามัยโลกรณรงค์ประเด็นรักษาสัญญา (Keep the Promise) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตระหนักถึงการเร่ง สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้บรรลุภายในปี 2573

## ประชุมคกก.สุขภาพแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว

-เสนอภาพข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมคกก.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 มี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา บอร์ด สช. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. ร่วมการประชุม

## อากาศหนาว

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, bluechipthai, ThaiPBS, newtv

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ฤดูหนาวปีที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากการ ต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเพราะเชื่อว่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่น คลายหนาว ช่วยลดความปวดเมื่อย ซึ่งเป็นความเชื่อ ที่ผิด เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้มีความรู้สึกอบอุ่นชั่วขณะเนื่องจากหลอดเลือดขยายตัว และเป็นช่องทาง ระบายความร้อนออกจากร่างกาย ยิ่งต้มแอลกอฮอล์มากความร้อนยิ่งถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิ ในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ เกิดภาวะไฮโปเทอร์เมีย เมื่อหลับและร่างกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานานจะเป็นสาเหตุ ให้เสียชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า อากาศเย็นและแห้งทำให้ผิวหนังแห้ง ลอก หนายกร้านมากกว่าปกติ เกิดปัญหาในผู้สูงอายุที่มีภาวะผิวแห้งอยู่แล้ว และในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง การดูแล คือ อย่านำน้ำร้อนเกินไป ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง หลังอาบน้ำควรรักษาครีมบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นทันที

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผู้ป่วย อาทิ 1.โรคผื่นผิวหนังอักเสบ 2.โรคภูมิแพ้ผิวหนัง 3.โรคผื่นแพ้ต่อมน้ำมัน และ 4.กลุ่มโรคไวรัส เช่น โรคสกุสใส โรคหัด หากมีอาการแสบ คัน หรือผื่นลอก อาจต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา</p>	
<p><b>Health Literacy</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เผยแพร่ความรู้ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อ Social Media เนื่องจากประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากสื่อหลากหลายช่องทาง บางข้อมูลที่เป็นเท็จอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ศูนย์การตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมอนามัย จึงพัฒนาระบบและกลไกการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและค้นหาประเด็นข่าวที่มีความเสี่ยงและความรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชน และตอบโต้โดยการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องผ่านสื่อ Social Media</p>	-
<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แจ้งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 พ.ย. 2562 มีผู้ป่วย 363,837 ราย เสียชีวิต 24 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กทม. ระยอง นครปฐม จันทบุรี และเชียงใหม่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเกษียณ และพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 36 เหตุการณ์ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นลง สามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ ไม่ใช่ของใช้ร่วมกัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารมีประโยชน์ ผู้ที่มีอาการไอน้ำมูก ควรสวมหน้ากากอนามัย ดื่มน้ำให้มาก พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานยารักษาตามอาการ ถ้ามีไข้สูง อ่อนเพลียหรือหายใจหอบเหนื่อย ควรไปพบแพทย์ สถานศึกษาที่มีเด็กเล็กอยู่รวมกันจำนวนมาก ต้องคัดกรองอาการป่วยเด็กทุกคนทุกวัน หากพบป่วยต้องแยกเด็กและให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดี</p>	-
<p><b>สะพานรถเข็น สุขศาลาพระราชทาน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บไซต์พิมพ์ไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.กาญจนบุรี ร่วมพิธีส่งมอบสะพานสำหรับรถเข็นผู้ป่วยขึ้น-ลง สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปลื้มคี เพื่อให้บริการในสุขศาลาพระราชทานฯ ได้สะดวก โดยมี ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานรับมอบสะพานฯ และรับมอบเงินสมทบกองทุนเพื่อซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สุขศาลาพระราชทาน</p>	-